

BÁO CÁO

**Kết quả giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị
của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII**

Thực hiện Công văn số 119/TTHĐND ngày 27/9/2021 của Thường trực HĐND tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII.

Qua kết quả rà soát, UBND tỉnh nhận **28** ý kiến, kiến nghị; bao gồm các lĩnh vực: Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 06 ý kiến; công thương và điện lực: 02 ý kiến; Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh: 01 ý kiến; tài chính - thuế: 02 ý kiến; tài nguyên và môi trường: 03 ý kiến; giao thông vận tải: 04 ý kiến; y tế: 02 ý kiến; ngân hàng: 02 ý kiến; xây dựng chính quyền: 04 ý kiến; lao động - thương binh và xã hội: 01 ý kiến; an ninh trật tự: 02 ý kiến. UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết, trả lời những vấn đề cụ thể theo ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau:

I. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN:

1. Về sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi

- Cử tri các huyện Tây Sơn, Hoài Ân, An Lão, Phù Mỹ kiến nghị: Hiện nay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, cuộc sống người dân ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn, nhất là khu vực nông thôn. Cử tri các địa phương đề nghị UBND tỉnh quan tâm sớm ban hành chính sách hỗ trợ giá lúa giống sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022; chính sách bình ổn giá và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm nông sản do nhân dân làm ra, nhất là giá heo hơi; đồng thời, xem xét miễn không thu quỹ phòng chống thiên tai năm 2021.

Trả lời:

Trước ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch Covid - 19, Đảng và Nhà nước đã rất quan tâm có các chính sách hỗ trợ kịp thời cho người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Hiện nay, các chính sách hỗ trợ cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid - 19 đang được các cấp, các ngành tiếp tục triển khai thực hiện.

- Về ban hành chính sách hỗ trợ giá lúa giống sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022: Hiện nay, UBND tỉnh đã ban hành 02 chính sách hỗ trợ lúa giống, gồm: Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND ngày 05/8/2021, trong đó hỗ trợ giá giống lúa thuần thực hiện chuyển đổi từ sản xuất 3 vụ lúa/năm sang 2 vụ lúa/năm và Quyết định số 40/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018, trong đó hỗ trợ giống lúa để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch bệnh.

Đối với kiến nghị ban hành chính sách hỗ trợ giá lúa giống sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19: Hiện nay, Chính phủ chưa có chủ trương hỗ trợ giá giống lúa cho người dân bị ảnh hưởng Covid-19, vì vậy UBND tỉnh

chưa có cơ sở ban hành như kiến nghị của cử tri. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ các chính sách hỗ trợ giống lúa hiện nay của tỉnh rà soát, xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho người dân sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022 theo quy định.

- *Về ban hành chính sách bình ổn giá và hỗ trợ bao tiêu sản phẩm nông sản do nhân dân làm ra, nhất là giá heo hơi:* Hiện nay, sản phẩm heo không có trong danh mục hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá theo Quy định tại khoản 1 Điều 3 Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; do vậy, không có cơ sở để hỗ trợ bình ổn giá heo.

Về hỗ trợ bao tiêu sản phẩm nông sản do nhân dân làm ra, nhất là heo hơi: Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các địa phương theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất, thu hoạch, dự báo sản lượng của các loại nông sản để kịp thời phối hợp các đơn vị liên quan kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân; nhờ vậy, có thể nói đến nay tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản trên địa bàn tỉnh đã diễn ra thuận lợi, chưa có nông sản đến thời kỳ thu hoạch bị ứ ứ, không tiêu thụ được; tuy giá của một số nông sản như heo hơi thời gian gần đây có giảm, do nhu cầu tiêu thụ giảm và thị trường bị thu hẹp, đây cũng là yếu tố khách quan chung trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Để tiếp tục hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân trong thời gian tới, UBND tỉnh đã ban hành Phương án sản xuất, tiêu thụ nông sản trong điều kiện “bình thường mới” nhằm chủ động, có các giải pháp hỗ trợ kịp thời giúp người dân yên tâm sản xuất. Đồng thời, để hỗ trợ người chăn nuôi phát triển tái đàn bò sau đợt dịch viêm da nổi cục vừa qua, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4019/QĐ-UBND ngày 30/9/2021 Quy định hỗ trợ phát triển tái đàn bò trên địa bàn tỉnh; theo đó, hỗ trợ lãi suất vay 0% trong thời gian 12 tháng cho người chăn nuôi có trâu, bò chết do viêm da nổi cục để tái đàn.

- *Về kiến nghị xem xét miễn không thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2021:* Tại điểm c, khoản 3, Điều 12 Nghị định 78/2021/NĐ-CP ngày 01/8/2021 của Chính phủ về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai (có hiệu lực từ ngày 15/9/2021); theo đó, người dân lao động đóng góp Quỹ Phòng, chống thiên tai với số tiền 10.000 đồng/người/năm. Việc miễn không thu quỹ phòng, chống thiên tai thực hiện theo quy định tại Điều 13 Nghị định 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ; theo đó, thành viên hộ gia đình bị thiệt hại nặng do dịch bệnh được miễn đóng góp quỹ phòng chống thiên tai. UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định tại Điều 13, 14 Nghị định 78/2021/NĐ-CP của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn có liên quan chỉ đạo UBND cấp xã tổng hợp danh sách các đối tượng được quy định miễn giảm trình Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định miễn đóng góp.

2. Về phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới

- *Cử tri huyện Hoài Ân kiến nghị: Tỉnh tiếp tục duy trì các chính sách hỗ trợ cho đồng bào 3 xã vùng cao Đăk Mang, Ân Sơn, Bok Tới để phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; đồng thời quan tâm xem xét nâng cấp hệ thống nước sinh hoạt tự chảy cho người dân.*

Trả lời:

Tại các xã: Đăk Mang, Ân Sơn, Bok Tới (huyện Hoài Ân) thuộc xã khó khăn khu vực III vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (tại Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày

04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025). Do đó, trong thời gian tới các xã này vẫn tiếp tục được duy trì các chính sách hỗ trợ của Nhà nước theo quy định.

Hiện nay, trên địa bàn 3 xã: Đak Màng, An Sơn, Bok Tới (huyện Hoài Ân) đã được đầu tư xây dựng 10 công trình cấp nước sinh hoạt tự chảy, với tổng công suất thiết kế khoảng 657 m³/ngày.đêm. Các công trình xây dựng đã lâu (từ trước năm 2008), công suất rất nhỏ (<100 m³/ngày.đêm), công nghệ xử lý nước đơn giản (lắng, lọc), nguồn nước được khai thác từ các khe suối nhỏ, lân cận khu dân cư; mùa mưa thường bị đục, mùa nắng bị khô kiệt thiếu nước. Vì vậy, để đảm bảo cấp nước ổn định cho người dân 3 xã trên, UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo khảo sát, đánh giá và có giải pháp phù hợp để đầu tư nâng cấp, cải tạo các công trình đảm bảo cấp nước ổn định, bền vững cho người dân sử dụng.

Việc quản lý, khai thác, vận hành công trình cấp nước sinh hoạt cần được chính quyền địa phương quan tâm đúng mức về cộng đồng quản lý công trình, cùng chia sẻ sử dụng tiết kiệm nước, cùng góp tiền sửa chữa nhỏ, vệ sinh công trình,... để phục vụ cho cộng đồng lâu dài và bền vững.

- Cử tri huyện An Lão kiến nghị:

+ Công trình hồ Sông Vồ được xây dựng từ năm 1985 và được nâng cấp năm 2003, dung tích toàn bộ hồ chứa là 1,153 triệu m³; đến năm 2020, công trình đã bàn giao cho Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý. Tuy nhiên, những năm qua việc lắng đọng bùn cát từ thượng nguồn chảy vào lòng hồ, làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và giảm dung tích trữ nước. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và PTNT, Công ty Khai thác công trình thủy lợi tỉnh sớm nạo vét lượng bùn cát đang bồi lấp để tăng khả năng tích trữ nước, phục vụ sinh hoạt cho hơn 500 hộ dân và tưới hơn 151ha lúa/vụ.

Trả lời:

Về vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh đã chỉ đạo Công ty TNHH Khai thác công trình thủy lợi tổ chức đánh giá tình trạng trên trong thời điểm mực nước hồ hạ thấp, đồng thời đánh giá an toàn đập để đề xuất phương án xử lý. Trước mắt, Công ty TNHH khai thác công trình thủy lợi tổ chức vận hành công xả cát để hạn chế bồi lắng trong lòng hồ.

Giao UBND huyện An Lão tổ chức thu hồi đất được quy hoạch rừng phòng hộ trong lòng hồ sông Vồ; chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ quản lý tốt, không để người dân tiếp tục sản xuất, làm gia tăng tốc độ bồi lắng lòng hồ. Giữ được rừng là giữ được nguồn sinh thủy cho hồ sông Vồ.

+ UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng khảo sát, đưa vào kế hoạch đầu tư mới hệ thống nước sinh hoạt lấy từ nguồn Nước Bo, xã An Quang để phục vụ nước sinh hoạt và sản xuất cho nhân dân xã An Quang và xã An Hòa (số hộ hưởng lợi dự kiến khoảng 1.000 hộ với 4.000 nhân khẩu), vì hiện nay các công trình cấp nước này đã xuống cấp và thường xảy ra tình trạng thiếu nước.

Trả lời:

Trên địa bàn xã An Quang có 09 công trình cấp nước tập trung, gồm: Thôn 2 (03

công trình), thôn 3 (03 công trình), thôn 4 (01 công trình), thôn 5 (01 công trình), thôn 6 (01 công trình). Trong đó: các công trình cấp nước tập trung thôn 2, 3, 4 thường xuyên thiếu nước vào mùa khô; các công trình cấp nước thôn 5, 6 tương đối ổn định. Để đảm bảo cấp nước ổn định cho nhân dân, UBND tỉnh giao UBND huyện An Lão yêu cầu đơn vị quản lý vận hành nạo vét hồ thu nước, thau rửa bể lọc, khắc phục các hư hỏng trên hệ thống đường ống cấp nước để cấp nước đảm bảo cho nhân dân.

Về đầu tư mới hệ thống nước sinh hoạt: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 4351/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 về việc phê duyệt dự án Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) - Dự án thành phần tỉnh Bình Định, Hợp phần 2 “Cải thiện cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất nhằm hỗ trợ phát triển cho đồng bào dân tộc thiểu số”. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng Hệ thống cấp nước sinh hoạt Sông Vô, cấp nước sạch cho 18.852 người (tính đến năm 2045), bao gồm: Thị trấn An Lão, xã An Hòa, 02 thôn Thuận An, Tân An (thuộc xã An Tân), thôn 4 (thuộc xã An Hưng) và các cơ quan đóng trên địa bàn. UBND tỉnh giao Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ đầu tư; sau khi dự án hoàn thành đảm bảo cấp nước sạch cho nhân dân tại các địa bàn nêu trên, trong đó có xã An Hòa.

3. Về thủy lợi

- Cử tri xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm có kế hoạch đầu tư sửa chữa, kiên cố hóa hạ lưu sông Cạn, sông Latinh, sông Bến Trẽ, xã Mỹ Chánh để đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ.

Trả lời:

Hệ thống đê qua địa bàn xã Mỹ Chánh đã được đầu tư kiên cố với chiều dài 1,9 km trên sông La Tinh, 3,4 km trên sông Cạn và gần 4,0 km trên sông Bến Trẽ. Các vị trí xung yếu, xuống cấp đã được đầu tư, kiên cố trong những năm gần đây, bảo vệ an toàn cho người dân và hạ tầng kỹ thuật trong khu vực. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ khảo sát, đánh giá sự cần thiết đầu tư theo kiến nghị của cử tri, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Cử tri huyện Hoài Ân kiến nghị: Hiện nay, một số đoạn dọc bờ sông Kim Sơn và sông An Lão bị xâm thực sâu, ảnh hưởng đến diện tích đất sản xuất người dân. Cử tri đề nghị ngành chức năng tỉnh quan tâm khảo sát, đầu tư xây dựng kè chống sạt lở.

Trả lời:

Những năm qua, UBND tỉnh đã đầu tư nhiều tuyến kè xung yếu trên sông Kim Sơn, sông An Lão thuộc huyện Hoài Ân. Đối với nội dung cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND huyện Hoài Ân chỉ đạo kiểm tra, đánh giá sự cần thiết đầu tư, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

II. LĨNH VỰC CÔNG THƯƠNG VÀ ĐIỆN LỰC

1. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay, công tơ lắp đặt tại các trụ điện tổ 9, KV1, phường Trần Quang Diệu rất thấp so với mặt đường và đã hư hỏng, gây nguy hiểm cho người và phương tiện tham gia giao thông. Cử tri đề nghị Điện lực Bình Định có kế hoạch kiểm tra, khắc phục đảm bảo an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Trả lời:

Ngày 29/9/2021, Điện lực Phú Tài thuộc Công ty Điện lực Bình Định đã phối hợp với UBND phường Trần Quang Diệu đến kiểm tra thực tế tại hiện trường tại tổ 9, khu vực 1, kết quả kiểm tra:

- Lưới điện hạ áp theo kiến nghị của nhân dân thuộc đường dây hạ thế TBA Long Vân 3, được xây dựng và đưa vào vận hành cấp điện từ năm 2006. Đến thời điểm hiện nay có một số đặc điểm sau:

+ Một số hộp bảo vệ công tơ loại composite qua thời gian dài sử dụng đến nay có hiện tượng rạn nứt, do đó Điện lực Phú Tài sẽ cho thay thế ngay trong đầu tháng 10/2021 các hộp bảo vệ công tơ bị rạn nứt này để bảo đảm an toàn trong mùa mưa bão đến gần.

+ Về tình trạng các công tơ điện lắp thấp theo phản ánh của nhân dân, chủ yếu tập trung tại các cột cuối của lưới điện. Đến thời điểm hiện nay, Ngành điện đã phát triển lưới điện hạ áp mới đến gần hộ sử dụng. Để giải quyết tình trạng cột có lắp đặt nhiều hộp bảo vệ công tơ, Điện lực Phú Tài đã phối hợp với UBND phường Trần Quang Diệu thông báo cho các hộ dân biết và có nhu cầu di dời công tơ về cột điện hạ thế gần nhà thì đề nghị Điện lực Phú Tài thực hiện di dời để đảm bảo an toàn dây dẫn sau công tơ về đến hộ sử dụng.

2. Cử tri huyện An Lão kiến nghị: Hiện nay, tình trạng mất vệ sinh an toàn thực phẩm làm ảnh hưởng sức khỏe người dân. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng thường xuyên kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Cục Quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương, Sở Y tế và các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường kiểm tra các trường hợp kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá quá mức; góp phần ổn định thị trường và bảo vệ lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

III. BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ TỈNH

- Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay, tình trạng khai thác đất, đá tại núi Hòn Chà, phường Trần Quang Diệu vẫn còn xảy ra, nhân dân vô cùng bức xúc. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nay tiếp tục kiến nghị).

Trả lời:

UBND tỉnh đã có các văn bản số 6117/UBND-KT ngày 10/9/2020 về việc chấn chỉnh công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà; văn bản số 7230/UBND-KT ngày 27/10/2020 và 7974/UBND-KT ngày 30/11/2020 về tiếp tục tăng cường công tác bảo vệ khoáng sản tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà. Theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tăng cường chức năng quản lý Nhà nước trên lĩnh vực khoáng sản; theo dõi đôn đốc việc thực hiện các ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với UBND thành phố Quy Nhơn, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Công an tỉnh về nội dung trên. Đến thời điểm hiện nay, các đơn vị thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh như sau:

Ngày 27/4/2021, Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định đã ký hợp đồng thi

công xây dựng số 02/2021/HĐXD-VL với Nhà thầu thi công là Công ty TNHH XDTH Đăng Khoa. Hiện đang bắt đầu xây tường rào đoạn từ nhà máy Công ty TNHH Tân Phước đến Công ty TNHH Xuân Nguyên (khu vực điểm nóng về khai thác đá trái phép). Các ngành, địa phương và Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Định đã bàn giao mặt bằng thi công cho nhà thầu ngày 05/5/2021.

UBND thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông sườn núi Hòn Chà (phần diện tích ngoài Khu công nghiệp Phú Tài). Cụ thể như sau: Ban hành Quyết định số 8601/QĐ-UBND Ngày 08/12/2020 và Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 25/02/2021 về việc thành lập Tổ kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép trên địa bàn phường Trần Quang Diệu, phường Bùi Thị Xuân và xã Phước Mỹ, thành phố Quy Nhơn (có đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường là đơn vị tham gia hỗ trợ chuyên môn nghiệp vụ cho Tổ kiểm tra). Đồng thời, UBND thành phố Quy Nhơn đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể nhằm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các trường hợp khai thác đá trái phép tại khu vực phía Đông núi Hòn Chà (phần diện tích ngoài KCN Phú Tài). Căn cứ theo Kế hoạch đã được duyệt, từ ngày 08/12/2020 đến nay, Tổ kiểm tra liên ngành của thành phố đã tiến hành kiểm tra thực tế hoạt động khai thác đá trái phép tại khu vực trên. Qua đó, đã chấn chỉnh tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại phía Đông núi Hòn Chà.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên phối hợp với các ngành và địa phương đã tăng cường kiểm tra xử lý việc khai thác đá trái phép tại núi Hòn Chà (tham gia Tổ kiểm tra liên ngành do UBND thành phố Quy Nhơn chủ trì theo Quyết định số 8601/QĐ-UBND Ngày 08/12/2020 và Quyết định số 978/QĐ-UBND ngày 25/02/2021).

IV. LĨNH VỰC TÀI CHÍNH, THUẾ

1. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, các cửa hàng kinh doanh mua bán gặp rất nhiều khó khăn, nguồn thu không đảm bảo. Cử tri đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ và giảm thuế cho các hộ kinh doanh.

Trả lời:

Thực hiện Nghị định số 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 của Chính phủ về việc Gia hạn thời hạn nộp thuế Giá trị gia tăng, thuế Thu nhập doanh nghiệp, thuế Thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Theo đó, Cục Thuế tỉnh đã ban hành Công văn số 661/CT-NVDTPC ngày 22/4/2021 về việc gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định số 52/2021/NĐ-CP gửi đến các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh trên địa bàn tỉnh để người nộp thuế kịp thời thụ hưởng các chính sách miễn, giảm thuế theo đúng quy định của Chính phủ (Có 1.778 doanh nghiệp và hộ kinh doanh đề nghị gia hạn với tổng số tiền: 477 tỷ đồng).

Về công tác hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Từ đầu tháng 7, Cục Thuế đã ban hành 04 văn bản hướng dẫn, chỉ đạo các Chi cục Thuế triển khai các bước thủ tục hỗ trợ kịp thời cho các cá nhân, hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch (Công

văn số 1437/CT-HKDC, số 1488/CTHKDCN, số 1715/CT-HKDCN, số 1913/CT-HKDCN). Theo đó, đã quán triệt các đơn vị liên quan tích cực, chủ động phối hợp với UBND xã, phường phổ biến sâu rộng nội dung của chính sách hỗ trợ đối với hộ kinh doanh. Các chi cục thuế căn cứ dữ liệu quản lý hộ kinh doanh trên địa bàn, tình hình quản lý thực tế và hồ sơ xác nhận do UBND cấp xã gửi sang để chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát, thẩm định hồ sơ đúng đối tượng theo quy định.

Ngày 21/9/2021, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 2246/CT-HKDCN yêu cầu các Chi cục Thuế tiếp tục tham mưu cho UBND cấp huyện chỉ đạo cho UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường hướng dẫn đến từng hộ kinh doanh và sớm xác nhận việc tạm ngừng kinh doanh; trên cơ sở đó kịp thời chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng để thực hiện thẩm định ngay hồ sơ gửi UBND cấp huyện tổng hợp, đề xuất. Kết quả, đến 30/9/2021 ngành thuế đã rà soát, thông báo đến 4.188 hộ kinh doanh thuộc đối tượng được hỗ trợ; phối hợp với UBND các xã, phường, thị trấn thẩm định 2.957 trường hợp để hoàn tất thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt; tuy nhiên UBND cấp huyện mới trình UBND tỉnh phê duyệt được 1.989 trường hợp với số tiền là 5.967 triệu đồng.

Đối với gói tài khóa 21.300 tỷ hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua đại dịch đã được Quốc hội thông qua: Cục Thuế đã sớm tuyên truyền đến các doanh nghiệp, hộ kinh doanh biết, chuẩn bị triển khai ngay khi chính sách được ban hành; đồng thời rà soát lại các nhóm đối tượng được hỗ trợ.

Trước tình hình diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Cục Thuế tỉnh Bình Định luôn nỗ lực phấn đấu để đồng hành cùng người nộp thuế vượt qua giai đoạn khó khăn này. Cục Thuế luôn tuyên truyền, phổ biến các gói tài khóa của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh vượt qua tác động của đại dịch Covid-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài PT-TH, Facebook, Zalo,..) và Website của ngành để người nộp thuế kịp thời nắm bắt và được thụ hưởng. Cục Thuế đã chỉ đạo các Chi cục Thuế trực thuộc cần phải tăng tốc rà soát trong Quý IV/2021 những hộ kinh doanh thụ hưởng Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, qua đó thông báo, hỗ trợ đến từng hộ kinh doanh thuộc đối tượng thực hiện các trình tự, thủ tục, hồ sơ theo quy định; đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương xử lý triệt để những tồn tại, vướng mắc để đảm bảo hộ kinh doanh thực sự khó khăn được thụ hưởng tối đa chính sách hỗ trợ này.

2. Cử tri huyện Vân Canh và thị xã An Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng tuyến đầu tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Trả lời:

Tiếp thu kiến nghị cử tri, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan kịp thời tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

V. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG

1. Cử tri huyện Phù Cát kiến nghị: Hiện nay, một số quy định về đất đai còn bất cập, thủ tục rườm rà dẫn đến chậm giải quyết việc chuyển đổi hoặc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan tâm xem xét và có hướng giải quyết kịp thời cho người dân.

Trả lời:

Hiện nay, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (GCNQSDĐ QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất) được thực hiện theo Luật Đất đai 2013 (có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2014) và các Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ; Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Để tăng cường công tác cấp GCNQSDĐ QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất và cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực đất đai, UBND tỉnh đã ban hành:

- Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 về việc ban hành Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác cấp GCNQSDĐ QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Bình Định;

- Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 15/4/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực đất đai và của Sở Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 1277/QĐ-UBND ngày 07/4/2020 về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính không liên thông cấp tỉnh trong lĩnh vực đất đai được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh thuộc phạm vi chức năng quản lý và trách nhiệm thực hiện của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai (Nghị định số 148/2020/NĐ-CP), có hiệu lực từ ngày 08/2/2021, trong đó có một số nội dung sửa đổi, bổ sung quy định về công tác cấp Giấy chứng nhận. Đồng thời, nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trong công tác cấp Giấy chứng nhận, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 18/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy định về trình tự thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất và trách nhiệm phối hợp thực hiện trong công tác cấp GCNQSDĐ QSHNƠ và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 05/2019/QĐ-UBND ngày 14/02/2019 của UBND tỉnh;

Ngày 30/6/2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 01/9/2021). Thông tư có nhiều nội dung quy định mới, liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất đai; Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 2156/STNMT-VPĐK ngày 26/8/2021 triển khai thực hiện cho toàn hệ thống Văn phòng Đăng ký và UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Theo các quy định nêu trên, tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến cấp GCNQSDĐ đất đã được công khai quy trình, hồ sơ trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh và Cổng dịch vụ công Quốc gia rất cụ thể về trình tự thực hiện, thủ tục, thành phần hồ sơ, đồng thời quy định rõ trách nhiệm của các cơ quan trong quá trình phối hợp giải quyết thủ tục hành chính về đất đai nhằm góp phần nâng cao tỷ lệ giải quyết đúng hạn hồ sơ thủ tục hành chính, mang lại sự hài lòng cho người dân. Đồng thời, tất cả hồ sơ giải quyết liên quan đến cấp giấy đã được niêm yết công khai, tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh (đối với Sở Tài nguyên và Môi trường) và tại Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện (đối với cấp huyện).

Qua theo dõi và thực hiện đăng ký cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh theo quy định UBND tỉnh ban hành, đã rút ngắn thời gian và thủ tục hành chính trong công tác đăng ký, cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh.

2. Cử tri huyện Tây Sơn kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng xử lý dứt điểm việc lấn chiếm đất rừng khu vực giáp ranh giữa xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn với xã Song An, Cửu An, Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai (Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nay tiếp tục kiến nghị).

Trả lời:

Thời gian qua, đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn quản lý thuộc địa bàn xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn đã để các hộ dân thuộc xã Song An, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai, trồng rừng trong khu vực quy hoạch rừng phòng hộ.

Theo đó, UBND thị xã An Khê có Văn bản số 249/UBND-VP ngày 09/3/2020 về việc tạo điều kiện cho người dân xã Song An được khai thác diện tích rừng trồng thuộc địa phận huyện Tây Sơn. Ngày 17/3/2020, UBND tỉnh có Văn bản số 1605/UBND-KT, trong đó giao Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn chủ trì, xem xét đề xuất kiến nghị của UBND thị xã An Khê.

Trên cơ sở báo cáo của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tại Văn bản số 1163/SNN-KL ngày 22/5/2020, UBND tỉnh đã có Văn bản số 3366/UBND-KT ngày 26/5/2020, giao UBND huyện Tây Sơn làm việc với UBND thị xã An Khê lập cam kết trả lại phần diện tích đất lâm nghiệp các hộ dân đã lấn chiếm trái phép của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn sau khi khai thác rừng đã trồng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện Tây Sơn đã có Văn bản số 879/UBND-VP ngày 18/8/2021 gửi UBND thị xã An Khê, trong đó mời đại diện cơ quan, đơn vị liên quan của UBND thị xã An Khê cùng UBND huyện Tây Sơn họp để giải quyết.

Tại buổi làm việc ngày 26/8/2021 giữa đại diện UBND huyện Tây Sơn, UBND thị xã An Khê và các hộ dân, đại cơ quan 2 bên có nêu rõ phần diện tích các hộ dân lấn chiếm thuộc đất Nhà nước đã giao cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn, do đó, yêu cầu các hộ khai thác xong phải trả lại đất. Tuy nhiên, do một số trường hợp các hộ dân đã phát dọn lại thực bì trồng rừng (cây keo lai), nên hai bên thống nhất đề nghị Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn hỗ trợ cho tiền công, cây giống người dân đã bỏ ra. Riêng đại diện các hộ dân cho rằng diện tích đất canh tác đã có nguồn gốc từ rất lâu nên không thống nhất trả lại (theo báo cáo số 14/BC-BQL ngày 31/8/2021 của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn).

Để giải quyết vấn đề nêu trên, UBND tỉnh giao UBND huyện Tây Sơn phối hợp UBND thị xã An Khê và Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn thông báo yêu cầu các hộ dân lấn chiếm đất của Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn trên địa bàn xã Tây Thuận phải dừng việc phát dọn, trồng rừng và phải trả lại đất đã lấn, chiếm cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn trước niên vụ trồng rừng năm 2021 (kể cả trường hợp các hộ dân đã phát dọn lại thực bì và trồng rừng). Yêu cầu UBND huyện Tây Sơn chỉ đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tây Sơn và chính quyền địa phương kiểm đếm xác định giá trị đề xuất hỗ trợ cho các hộ dân đã phát dọn lại thực bì và trồng rừng.

3. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm sớm thực hiện dự án

đường Ngô Mây nối dài, vì hiện nay một số hộ dân ở khu phố 12, phường Ngô Mây thuộc diện giải tỏa, nhà cửa xuống cấp, trong khi chờ đợi thực hiện việc giải phóng mặt bằng. Trong thời gian sắp tới, nếu nhà nước chưa triển khai thực hiện dự án thì thông báo cho nhân dân biết để sửa chữa lại nhà ở, đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão.

Trả lời:

Dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3898/QĐ-UBND ngày 28/10/2019; theo đó thời gian thực hiện dự án từ năm 2019-2023. Ban QLDA Giao thông tỉnh được giao nhiệm vụ thực hiện công tác GPMB bắt đầu từ tháng 4/2020 (bao gồm công tác GPMB của tuyến đường Ngô Mây nối dài, khu tái định cư để phục vụ tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng nhà ở, khu cải táng để di dời mộ mả bị ảnh hưởng trong phạm vi tuyến đường), trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phần tuyến đường của dự án gặp khá nhiều khó khăn trong quá trình xác nhận nguồn gốc đất do khu vực dân cư này có nguồn gốc sử dụng đất rất phức tạp. Đến nay, công tác xác nhận nguồn gốc thời điểm sử dụng đất, thời điểm xây dựng nhà ở của phường Ngô Mây và phường Quang Trung đã cơ bản hoàn thành, trên cơ sở đó Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phối hợp với UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị liên quan đã tổng hợp rà soát và phân loại các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng GPMB để báo cáo đề xuất giải pháp bồi thường, hỗ trợ phù hợp với điều kiện thực tế của dự án.

Ngày 06/7/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số 3987/UBND-KT về việc đề xuất cơ chế phù hợp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án; Theo đó giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Ban QLDA Giao thông tỉnh, UBND thành phố Quy Nhơn và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, đề xuất cơ chế phù hợp để đẩy nhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. Hiện nay, Ban đang tổng hợp số liệu đối tượng bị ảnh hưởng nêu trên để Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện để đẩy nhanh tiến độ GPMB của dự án.

Đồng thời, để phục vụ cho công tác tái định cư các hộ dân bị ảnh hưởng của dự án Đường Ngô Mây nối dài, thành phố Quy Nhơn; UBND tỉnh đã phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư tại Quyết định số 3965/QĐ-UBND ngày 25/9/2020, theo đó vị trí tái định cư cho các hộ dân tại phường Quang Trung. Ban QLDA Giao thông tỉnh đã phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán để có cơ sở triển khai thực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng các hộ dân có đất ở và nhà ở bị giải tỏa.

Hiện nay, UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo việc ngừng thực hiện dự án. Do đó, dự án vẫn đang triển khai công tác giải phóng mặt bằng để thi công xây dựng hoàn thành công trình trong năm 2023 theo Quyết định phê duyệt dự án của UBND tỉnh.

Đối với kiến nghị của cử tri các trường hợp nhà ở bị ảnh hưởng GPMB hiện nay đang bị xuống cấp muốn được sửa chữa lại nhà ở, để đảm bảo an toàn trước mùa mưa bão thì liên hệ trực tiếp đến chính quyền địa phương hoặc các cơ quan, đơn vị quản lý xây dựng nhà ở để được hướng dẫn lập thủ tục sửa chữa theo quy định.

VI. LĨNH VỰC GIAO THÔNG - VẬN TẢI

1. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay, tuyến đường 1 tháng 5, thuộc KV5,

phường Đông Đa có nhiều hẻm, nhánh quá nhỏ, hẹp nhưng ô tô, taxi đậu đỗ nhiều, làm cản trở việc đi lại của nhân dân, nhất là khi xảy ra hỏa hoạn hoặc có bệnh nhân cấp cứu, xe cứu hỏa và xe cứu thương không thể vào được. Cử tri đề nghị Sở Giao thông - Vận tải quan tâm lắp đặt biển báo cấm tại tuyến đường này nhằm hạn chế tình trạng ách tắc giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến tuyến đường đô thị đường 1/5 do UBND thành phố Quy Nhơn được phân cấp quản lý, bảo trì theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND thành phố Quy Nhơn chủ động kiểm tra, giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định và có văn bản thông báo kết quả giải quyết để cử tri được biết.

2. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm và hỗ trợ kinh phí xây cầu qua suối Kơ Tôm - làng Kà Bông, xã Canh Liên để thuận tiện cho việc đi lại của người dân.

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan đến công trình do UBND huyện Vân Canh được phân cấp quản lý, bảo trì theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh. Để giải quyết vấn đề cử tri kiến nghị, UBND tỉnh giao UBND huyện Vân Canh chủ động kiểm tra và cân đối từ nguồn ngân sách của địa phương hoặc nghiên cứu sử dụng cơ chế hỗ trợ theo Quyết định số 26/2021/QĐ-UBND ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh để tổ chức lập dự án đầu tư theo đúng quy định. Trường hợp, nguồn kinh phí đầu tư vượt khả năng cân đối của địa phương thì có văn bản báo cáo UBND tỉnh để xem xét hỗ trợ theo đúng quy định.

3. Cử tri huyện Phù Mỹ kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tỉnh kiểm tra, có kế hoạch nâng cấp, mở rộng đoạn đường ở khu vực đồi Miếu (giáp ranh giữa xã Mỹ Thành và xã Mỹ Chánh); lắp đặt biển cảnh báo tại tuyến đường ĐT 632 đoạn từ Quốc lộ 1A - ngã ba Bình Dương đến giáp xã Mỹ Lợi; sớm duy tu, sửa chữa tuyến mương thoát nước phía Tây đường ĐT 632 từ Hòa Ninh đi Thuận Đạo, xã Mỹ An để hạn chế tai nạn giao thông.

Trả lời:

Vấn đề cử tri huyện Phù Mỹ kiến nghị liên quan đến các tồn tại trên tuyến đường ĐT.632 và ĐT.639, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo Ban Quản lý Bảo trì đường bộ chủ trì, phối hợp với đơn vị được giao quản lý tuyến cùng chính quyền địa phương kiểm tra giải quyết theo quy định.

4. Cử tri phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn kiến nghị: Ngành chức năng tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ để thu hồi diện tích đất bị sa bồi thủy phá tại thượng, hạ lưu cầu Thạnh Mỹ mới (do bị ảnh hưởng các công trình thoát nước thuộc dự án Mở rộng Quốc lộ 1, đoạn Km1125 - Km1153) (Nội dung này cử tri tiếp tục kiến nghị).

Trả lời:

Vấn đề cử tri kiến nghị liên quan việc xem xét hỗ trợ kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ để thu hồi diện tích đất bị sa bồi thủy phá thượng, hạ lưu các cầu, cống thuộc công

trình Mở rộng QL.1, đoạn Km1125 - Km1153 (*qua địa bàn thị xã Hoài Nhơn*). Vấn đề này, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản báo cáo Bộ GTVT xem xét giải quyết theo đúng thẩm quyền quy định, kể cả có văn bản báo cáo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh xem xét có ý kiến phản ánh Bộ GTVT để sớm quan tâm giải quyết theo quy định. Ngày 14/5/2021, Bộ GTVT đã có ý kiến phản hồi tại văn bản số 4309/BGTVT-QLXD3; theo đó, Bộ GTVT đã trả lời rất thông cảm và chia sẻ với những khó khăn của người dân bị ảnh hưởng do tác động của hiện tượng sa bồi thủy phá trong khu vực và đề nghị UBND tỉnh kiến nghị với Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương xử lý nội dung trên làm cơ sở thực hiện. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có văn bản số 2833/UBND-KT ngày 20/5/2021 tiếp tục kiến nghị Bộ GTVT xem xét giải quyết. Nhưng đến nay, Bộ GTVT vẫn chưa có ý kiến phản hồi.

VII. LĨNH VỰC Y TẾ

1. Cử tri huyện Tuy Phước và Phù Cát kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng tỉnh quan tâm, sớm tổ chức tiêm Vắcxin phòng dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân, ổn định tình hình, sớm đưa cuộc sống trở lại trạng thái “bình thường mới”.

Trả lời:

Trong thời gian qua dưới sự chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế đã huy động tối đa nhân lực, trang thiết bị và cơ sở vật chất để tổ chức triển khai tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh một cách nhanh nhất, sớm nhất sau khi tiếp nhận vắc xin được phân bổ từ Trung ương nhằm góp phần khống chế không để dịch Covid-19 lây lan. Tuy nhiên, việc tiêm chủng vắc xin sớm đạt được miễn dịch cộng đồng phụ thuộc vào lượng vắc xin phân bổ từ Trung ương cho Bình Định.

2. Cử tri huyện Hoài Ân kiến nghị: Từ ngày 01/01/2021, nhân viên y tế thôn trên địa bàn các phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh đã dừng hoạt động và không được hưởng chế độ phụ cấp; trong khi nhân viên y tế các thôn ở các xã khác vẫn còn hoạt động và được trả phụ cấp. Đề nghị Sở Y tế nghiên cứu, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh chủ trương này, vì đây là lực lượng rất quan trọng giúp cho địa phương cũng như trạm y tế trong công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Trả lời:

Mạng lưới nhân viên y tế thôn, bản (*sau đây gọi chung là nhân viên y tế thôn, viết tắt là NVYTT*) của tỉnh Bình Định được hình thành từ năm 2000 trên cơ sở các quy định, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương liên quan và được UBND tỉnh quy định tại các văn bản: Quyết định số 325/QĐ-UB ngày 11/02/2000 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng mạng lưới y tế thôn, bản”; Quyết định số 1655/QĐ-UB ngày 07/6/2000 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 325/QĐ-UB ngày 11/02/2000 về việc phê duyệt Đề án “Xây dựng mạng lưới y tế thôn, bản”; Quyết định số 1373/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 về việc bổ sung số lượng nhân viên y tế thôn bản. Đến cuối năm 2020, tổng số NVYTT hiện có là 1.616 người; trong đó, NVYTT tại các xã là 1.109 người (*xã vùng khó khăn là 304 người, các xã khác là 805 người*), tại các phường, thị trấn là 507 người.

Trong 20 năm qua, đội ngũ NVYTT đóng vai trò hết sức quan trọng đối với hoạt động y tế cơ sở tại tỉnh ta, tác động tích cực đến việc triển khai công tác phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu y tế - dân số... tại

tuyến cơ sở.

Trên cơ sở các văn bản: Quyết định số 122/QĐ-TTg ngày 10/01/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình hình mới; Thông tư số 07/2013/TT-BYT ngày 08/3/2013 của Bộ Y tế quy định tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ của nhân viên y tế thôn, bản...; thì sau năm 2020, Trung ương định hướng duy trì NVYTT ở các xã vùng khó khăn và các xã còn lại (không có phường, thị trấn).

Căn cứ các cơ sở nêu trên, UBND tỉnh đã báo cáo Thường trực Tỉnh ủy xin chủ trương về hoạt động của mạng lưới NVYTT trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh đã có Công văn số 65/UBND-VX ngày 06/01/2021 về việc hoạt động của mạng lưới nhân viên y tế thôn trên địa bàn tỉnh từ năm 2021, trong đó có chỉ đạo:

- Kể từ ngày 01/01/2021, dừng hoạt động của NVYTT tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn và dừng chi trả chế độ phụ cấp cho đội ngũ này.

- NVYTT tại các xã vùng khó khăn và các xã còn lại vẫn duy trì và thực hiện chế độ phụ cấp theo Quyết định số 75/2009/QĐ-TTg ngày 11/5/2009 của Thủ tướng Chính phủ cho đến khi có quy định khác của Thủ tướng Chính phủ.

Ngày 17/3/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh, trong đó có Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 về việc tăng mức phụ cấp cho nhân viên y tế thôn và Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 về việc điều chỉnh chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế thôn trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Mặc dù duy trì đội ngũ NVYTT tại các tổ dân phố thuộc các phường, thị trấn sẽ hỗ trợ cho hoạt động y tế tại cơ sở, nhưng căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tế thì chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 65/UBND-VX và Quyết định số 06/2021/QĐ-UBND ngày 17/3/2021 bãi bỏ Quyết định số 22/2007/QĐ-UBND ngày 10/8/2007 và Quyết định số 24/2009/QĐ-UBND ngày 21/7/2009 là phù hợp.

VIII. LĨNH VỰC NGÂN HÀNG

1. Cử tri xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay nhu cầu sử dụng thẻ ATM trong nhân dân rất cao. Cử tri đề nghị ngành chức năng tỉnh khảo sát, lắp đặt thêm trạm ATM trên địa bàn xã để thuận tiện cho việc giao dịch của nhân dân và khách du lịch.

Trả lời:

Đến cuối tháng 9/2021, toàn tỉnh có 223 máy ATM đang hoạt động, trong đó: địa bàn TP. Quy Nhơn có 127 máy ATM, riêng xã Nhơn Hải chưa được lắp đặt ATM. Về số lượng thẻ phát hành trên toàn tỉnh hơn 948 nghìn thẻ, trong đó: thành phố Quy Nhơn hơn 529 ngàn thẻ, riêng địa bàn xã Nhơn Hải khoảng 1.700 thẻ (chỉ chiếm tỷ lệ 0,3% tổng số thẻ trên địa bàn thành phố).

Để đảm bảo việc quản lý, vận hành mạng lưới ATM hoạt động hiệu quả, an toàn và thông suốt, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh thường xuyên chỉ đạo các NHTM trên địa bàn chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo tiền mặt cho ATM, tiếp quỹ

ATM; bảo trì, bảo dưỡng ATM; thường xuyên giám sát chặt chẽ hoạt động, mức tồn quỹ của ATM... Đồng thời, thực hiện tốt công tác hướng dẫn hỗ trợ khách hàng phương thức giao dịch an toàn tại ATM; xử lý nhanh và triệt để các giao dịch khiếu nại, khiếu kiện của khách hàng theo quy định. Nếu xảy ra sự cố ATM ngừng hoạt động, phải bố trí lực lượng trực để khắc phục trong thời gian nhanh nhất.

Trên địa bàn tỉnh hiện các chi nhánh NHTM là đơn vị trực thuộc nên việc phát triển mạng lưới ATM để đáp ứng yêu cầu phục vụ khách hàng và phát triển dịch vụ thẻ, nâng cao hiệu quả kinh doanh phải được Hội sở chính của từng ngân hàng phê duyệt và trang bị theo kế hoạch chung trong toàn hệ thống của ngân hàng đó. Do chi phí đầu tư lắp đặt và duy trì hoạt động một máy ATM lớn và khi lắp đặt ATM các ngân hàng còn có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định về đảm bảo chất lượng dịch vụ ATM theo quy định tại Thông tư số 36/2012/TT-NHNN ngày 28/12/2012 Quy định về trang bị, quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn hoạt động của máy giao dịch tự động và Thông tư 44/2018/TT-NHNN v/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2012/TT-NHNN của Thống đốc NHNN. Do vậy, các ngân hàng thương mại thường ưu tiên lắp đặt máy ở trụ sở, phòng giao dịch của ngân hàng là nơi có nhiều khách hàng đến giao dịch hàng ngày.

Thực hiện Đề án nâng cao khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế của NHNN Việt Nam, NHNN Chi nhánh tỉnh đã và đang khuyến khích các chi nhánh NHTM phát triển thêm máy ATM ở địa bàn dân cư nông thôn, phù hợp với chiến lược phát triển của từng hệ thống ngân hàng.

2. Cử tri xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước kiến nghị: Hiện nay bà con nông dân muốn được vay vốn để sản xuất gặp khó khăn về thủ tục, vì trước đây Nhà nước cần đổi giao quyền sử dụng đất cho từng nhân khẩu theo hộ gia đình, chủ hộ là người đại diện đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng nay có người đã già yếu hoặc chết nên không vay được, trong khi đó những nhân khẩu trong hộ gia đình có nhu cầu vay vốn thì các ngân hàng yêu cầu phải là tên chính chủ trong Giấy chứng nhận. Cử tri kiến nghị các ngân hàng xem xét thay đổi thủ tục, ngoài Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp theo hộ, người vay vốn có giấy xác nhận của chính quyền địa phương là thành viên của hộ gia đình, thì tạo điều kiện được vay vốn.

Trả lời:

- Tổ chức tín dụng nhận tài sản thế chấp phải đảm bảo điều kiện tài sản đó thuộc quyền sở hữu hoặc quyền quản lý, quyền sử dụng của bên bảo đảm. Đối với tài sản thế chấp là quyền sử dụng đất khách hàng phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai.

Vì vậy, trường hợp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giao cho hộ gia đình, chủ hộ đại diện đứng tên nhưng nay chủ hộ già yếu hoặc chết, khách hàng có nhu cầu vay vốn thì hộ gia đình đó phải thực hiện thủ tục thừa kế và sang tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Đối với khách hàng đủ điều kiện vay vốn không có tài sản bảo đảm theo nghị định 55/2015/NĐ-CP của Chính phủ, khi vay vốn tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Chi nhánh tỉnh Bình Định: Trong trường hợp chủ hộ già yếu hoặc chết nhưng hộ gia đình chưa thực hiện sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì khách hàng vay cần phải có Giấy chứng tử của chủ hộ và văn bản ủy quyền (của tất cả các thành viên

trong hộ và những người thừa kế có liên quan đến quyền sử dụng đất theo quy định) ủy quyền cho khách hàng đại diện vay vốn ngân hàng.

IX. LĨNH VỰC NỘI VỤ, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

1. Cử tri huyện Vân Canh kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm bổ sung, tăng số lượng cán bộ, công chức ở cấp cơ sở nhằm đảm bảo phân công nhiệm vụ theo từng vị trí, việc làm phù hợp, đem lại hiệu quả trong công việc.

Trả lời:

Thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; theo đó, số lượng cán bộ, công chức cấp xã được bố trí theo phân loại đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn. Cụ thể: loại I tối đa 22 người; loại II tối đa 20 người; loại III tối đa 18 người. Vì vậy, các địa phương trong tỉnh căn cứ vào số lượng cán bộ, công chức được giao để bố trí bảo đảm đúng với chức danh được quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

2. Cử tri thị trấn Tăng Bạt Hổ và xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân kiến nghị: Hiện nay các địa phương gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai thực hiện Quyết định 59/2019/QĐ-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, khu phố, như việc quy định: “Thôn có trên 500 hộ gia đình bố trí 01 Phó Trưởng thôn; Khu phố có trên 600 hộ gia đình bố trí 01 Phó Trưởng khu phố”; thực tế ở một số khu dân cư, khu phố, số hộ không đảm bảo theo quy định để bố trí chức danh Phó Trưởng thôn, Phó Trưởng khu phố. Bên cạnh đó, nhiều địa phương bố trí chức danh Bí thư chi bộ kiêm Trưởng thôn/Trưởng khu phố nên việc thực hiện nhiệm vụ gặp rất nhiều khó khăn vì khối lượng công việc của Bí thư và Trưởng thôn rất nhiều, nhất là thời gian qua các địa phương cơ sở đã và đang triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19. Cử tri đề nghị UBND tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp.

Trả lời:

Việc quy định thôn có trên 500 hộ gia đình có thể bố trí 01 Phó Trưởng thôn; khu phố có trên 600 hộ gia đình có thể bố trí 01 Phó Trưởng khu phố là căn cứ theo Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03/12/2018 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Tuy nhiên, trong thực tế ở các địa phương còn vướng mắc về vấn đề này. Hiện nay, Bộ Nội vụ đang khảo sát, thống kê thực trạng số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố để trình Chính phủ xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trong thời gian tới.

3. Cử tri huyện An Lão, Phù Mỹ, Hoài Ân kiến nghị: Hiện nay, mức khoán kinh phí hoạt động của Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội cấp xã; phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách; các hội đặc thù bán chuyên trách như: cán bộ cấp phó Hội người cao tuổi xã, chi hội trưởng, chi hội phó Người cao tuổi thôn

không có phụ cấp; chế độ cho cán bộ y tế thôn,... quá thấp, chưa đảm bảo cho hoạt động. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu công tác (Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nay tiếp tục kiến nghị).

Trả lời:

Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã thực hiện theo Điều 6, Quyết định số 80/2020/QĐ-UBND ngày 16/12/2020 của UBND tỉnh như sau:

- Mức khoán kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội (Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh) ở cấp xã bằng 24 lần mức lương cơ sở/năm (bao gồm cả kinh phí chi phụ cấp Trưởng ban Thanh tra nhân dân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên với hệ số 0,2 lần mức lương cơ sở/người/tháng).

- Ngoài mức khoán kinh phí hoạt động nêu trên, tùy theo điều kiện khả năng cân đối ngân sách, UBND cấp huyện, cấp xã xem xét hỗ trợ bổ sung kinh phí hoạt động đối với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã cho phù hợp với nhiệm vụ thực tế.

Việc thực hiện phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách và các hội đặc thù thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Trung ương và của Tỉnh.

4. Cử tri huyện Phù Mỹ kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng tỉnh giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính khu vực Gò Lao giữa xã Mỹ Châu và Mỹ Lợi (Nội dung này cử tri đã kiến nghị nhiều lần, nay tiếp tục kiến nghị).

Trả lời:

Tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Mỹ Châu và xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ tại khu vực Gò Lao phát sinh từ khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 364-CT ngày 06/11/1991 của Hội đồng bộ trưởng về việc giải quyết tranh chấp liên quan đến địa giới hành chính tỉnh, huyện, xã. Do 02 xã không thống nhất được phương án phân chia đường địa giới hành chính tại khu vực này.

Trong những năm qua, tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo UBND huyện Phù Mỹ giải quyết dứt điểm việc tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Mỹ Châu và xã Mỹ Lợi.

Cụ thể: Ngày 08/9/2016, Sở Nội vụ có Công văn số 1237/SNV-XDCQ đề nghị UBND huyện Phù Mỹ đề xuất phương án giải quyết tranh chấp địa giới hành chính; ngày 12/8/2019, UBND tỉnh có Công văn số 4733/UBND-NC giao UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương giải quyết tranh chấp địa giới hành chính các cấp; ngày 15/4/2020, Sở Nội vụ có Công văn số 535/SNV-XDCQ đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung giải quyết tranh chấp, chùng lán địa giới hành chính; ngày 04/8/2021, Sở Nội vụ có Công văn số 1400/SNV-XDCQ&CTTN đề nghị các địa phương tiếp tục giải quyết các khu vực địa giới hành chính còn chùng lán, tranh chấp; ngày 01/10/2021, Sở Nội vụ có Công văn số 1766/SNVXDCQ&CTTN đề nghị UBND huyện Phù Mỹ giải quyết tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Mỹ Châu và xã Mỹ Lợi.

Việc đề kéo dài, không giải quyết dứt điểm tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Mỹ Châu và xã Mỹ Lợi thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của UBND huyện Phù Mỹ. UBND tỉnh giao UBND huyện Phù Mỹ khẩn trương giải quyết dứt điểm

việc tranh chấp địa giới hành chính giữa các xã theo quy định.

X. LĨNH VỰC LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

- Cử tri huyện Hoài Ân, TX Hoài Nhơn và TP Quy Nhơn kiến nghị: Theo Công văn số 1945/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 15/7/2021 và Công văn số 2301/SLĐTBXH-VLGDNN ngày 25/8/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, các nhóm lao động bán thời gian; các đối tượng làm nghề cắt tóc, thợ hồ, may mặc, các lao động tự do từ các vùng dịch về không thuộc đối tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng dịch Covid-19. Cử tri đề nghị UBND tỉnh quan tâm hỗ trợ đối với nhóm đối tượng này vì hiện nay họ thất nghiệp, không có thu nhập. Đồng thời quan tâm, hỗ trợ các nhóm đối tượng như hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp hiện nay cuộc sống rất khó khăn do đại dịch Covid-19.

Trả lời:

Ngày 08/8/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 46/2021/QĐ-UBND về chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định, theo đó, các đối tượng được hỗ trợ là người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Hiện nay, UBND tỉnh đang chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương nắm bắt tình hình lao động từ các tỉnh phía nam về về tỉnh do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, đồng thời rà soát lại những đối tượng thật sự khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, để có phương án đề xuất bổ sung chính sách hỗ trợ.

XI. LĨNH VỰC AN NINH TRẬT TỰ

1. Cử tri TP Quy Nhơn kiến nghị: Hiện nay trên địa bàn tỉnh nói chung và trên địa bàn thành phố nói riêng, bên cạnh những xe hoạt động từ thiện do các hội, đoàn thể tổ chức quản lý, có nhiều xe cấp cứu từ thiện vận chuyển bệnh nhân “0 đồng” hoạt động nhưng thiếu sự kiểm tra, kiểm soát của ngành chức năng, dễ phát sinh vi phạm trong quá trình hoạt động. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra và có biện pháp quản lý để hoạt động của các xe này đảm bảo thiết thực, hiệu quả và đúng quy định của nhà nước.

Trả lời:

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Quy Nhơn có 06 xe cấp cứu từ thiện vận chuyển bệnh nhân “0 đồng”, trong đó: Đội tình nguyện viên SOS Hội chữ thập đỏ huyện Phù Mỹ: 03 xe, Chi hội SOS 77: 02 xe và 01 xe của cá nhân. Tất cả các phương tiện hoạt động đều có đầy đủ giấy tờ do các đơn vị chức năng cấp (Giấy tờ xe, giấy phép sử dụng đèn, còi ưu tiên,...). Công an thành phố Quy Nhơn đã làm việc với các cá nhân, tổ chức sử dụng xe cấp cứu từ thiện vận chuyển bệnh nhân “0 đồng”, hướng dẫn, nhắc nhở các thành viên trong hội chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, nhất là các quy định về an ninh trật tự - trật tự an toàn giao thông.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh giao Công an tỉnh chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật.

2. Cử tri huyện Phù Mỹ kiến nghị: UBND tỉnh chỉ đạo ngành chức năng quan

tâm, hướng dẫn hồ sơ, thủ tục để chi trả theo quy định (Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009; Công văn số 1670/BCA-V28 ngày 11/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về hướng dẫn chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP của Chính phủ) đối với trường hợp ông Lê Minh Chung, Công an viên xã Mỹ Thắng đã công tác đủ 15 năm nhưng bị đau chết, đến nay chưa được hưởng chế độ (có kỷ niệm chương của Bộ Công an và bị thất lạc mất Quyết định bổ nhiệm công an xã).

Trả lời:

Ngày 09/8/2016, Bộ trưởng Bộ Công an có Quyết định số 3324/QĐ-BCA-V28 về việc tặng kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho 79 cá nhân Công an xã, Bảo vệ dân phố, Bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp, Nhà trường thuộc tỉnh Bình Định đã có thành tích xuất sắc bảo vệ an ninh Tổ quốc, trong đó có ông Lê Minh Chung - Công an viên xã Mỹ Thắng, huyện Phù Mỹ. Theo quy định tại khoản 4 Điều 7 Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ: “*Phó trưởng Công an xã và Công an viên có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức bình quân hiện hưởng;...*”. Vì vậy ông Lê Minh Chung đủ điều kiện được giải quyết chế độ hưởng trợ cấp một lần.

Để hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện giải quyết chế độ chính sách đối với ông Lê Minh Chung (bị thất lạc Quyết định bổ nhiệm Công an xã), Công an tỉnh đã chỉ đạo Công an huyện Phù Mỹ tham mưu UBND huyện hướng dẫn UBND xã Mỹ Thắng, các đơn vị chức năng huyện Phù Mỹ thực hiện theo quy định tại khoản 5 Hướng dẫn số 1380/HD-SNV ngày 04/10/2016 của Sở Nội vụ tỉnh về việc thực hiện chi trả trợ cấp một lần cho Công an xã theo Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ.

Trên đây là báo cáo kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến sau kỳ họp thứ 3, HĐND tỉnh khóa XIII, UBND tỉnh kính báo cáo Thường trực HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các sở, ban thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, K3.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tuấn Thanh